

BỘ Y TẾ
TRUNG TÂM THÔNG TIN
Y TẾ QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTYQG-GPQLCL

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

V/v mời quan tâm xây dựng
trục liên thông dữ liệu y tế

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực xây dựng hệ thống thông tin

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Bộ Y tế đã xây dựng chương trình chuyển đổi số y tế, đẩy mạnh việc ứng dụng các hệ thống thông tin, tiếp cận các công nghệ số, phát triển dữ liệu y tế. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu y tế thuộc các lĩnh vực như: Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; Y tế dự phòng; Dược phẩm và Mỹ phẩm; Y, dược cổ truyền; Trang thiết bị và công trình y tế; An toàn thực phẩm; Dân số - sức khỏe sinh sản; Bảo hiểm y tế; Bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế; Đào tạo, nhân lực y tế;...

Với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống thông tin đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Y tế. Dữ liệu giữa các hệ thống đang có xu hướng rời rạc, chưa đủ độ tin cậy do thiếu chia sẻ, làm ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu và không phát huy tối đa hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong ngành Y tế.

Nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế trên, giải pháp kỹ thuật được Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia đề xuất là xây dựng hệ thống trục liên thông dữ liệu trong ngành Y tế (gọi tắt là Trục liên thông dữ liệu y tế). Trục liên thông dữ liệu y tế là một trong những bước đi đầu tiên hướng tới nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các đơn vị trong ngành Y tế.

Trục liên thông dữ liệu y tế được xây dựng nhằm thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong ngành Y tế theo quy chuẩn, nhất quán và tăng cường chất lượng dữ liệu. Dữ liệu từ các hệ thống thông tin y tế tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh và cấp trung ương được trao đổi, liên thông để đảm bảo có đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thông qua trục liên thông dữ liệu y tế, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về y tế theo quy định của pháp luật, kết nối và chia sẻ về kho dữ liệu y tế của các địa phương.

Trục liên thông dữ liệu y tế do các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, cung cấp giải pháp và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thúc đẩy các địa phương, đơn vị triển khai. Với những mục tiêu như trên, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia trân

trọng mời các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực quan tâm và gửi văn bản quan tâm về Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia tại địa chỉ: Ngõ 135/1 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, trước ngày 30/5/2024.

Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Văn Tiến, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia – Bộ Y tế; Email: tienhv.cntt@moh.gov.vn; Điện thoại: 0966 558286.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Trần Văn Thuận (để b/cáo);
- Các Phó Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, GPQLCL.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Trường Duy